



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สถาบันดำรงราชานุภาพ กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โทร. ๐ ๒๖๒๒ ๐๙๖๑, ๕๐๕๖๗

ที่ มท ๐๒๐๗.๕/ร ๖๔๓

วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง โครงการเสริมสร้างสมรรถนะข้าราชการจังหวัดสระบุรี (Hi-Pro Saraburi 2021)

เรียน หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ด้วยจังหวัดสระบุรีได้จัดทำโครงการเสริมสร้างสมรรถนะข้าราชการจังหวัดสระบุรี (Hi-Pro Saraburi 2021) มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ เสริมสร้างองค์ความรู้และทักษะด้านการจัดการสู่ระบบราชการ ๔.๐ และการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์แก่บุคลากร สร้างทัศนคติและกรอบแนวคิดในการปฏิบัติงานเชิงสร้างสรรค์ ร่วมมือ และบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ (Mindset, Collaboration and Project Management) ส่งเสริมให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการทำงานแบบใหม่และการจัดระบบองค์กรทันสมัย (Organization Management) และเพิ่มศักยภาพและขีดสมรรถนะของบุคลากรในการสร้างนวัตกรรมและเป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และการพัฒนาสู่ระบบราชการ ๔.๐ จำนวน ๒ รุ่น ดังนี้

รุ่นที่ ๑ หลักสูตรการพัฒนาแนวคิดเพื่อการพัฒนาตนเองและองค์กร และการบริหารโครงการยุคใหม่ (Growth Mindset and Design Thinking for Organization Management) ระหว่างวันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ ศูนย์ฝึกอบรมเครือซิเมนต์ไทย ม่วงน้อย อำเภอบ้านหม้อ จังหวัดสระบุรี

รุ่นที่ ๒ หลักสูตรการพัฒนาผู้นำเพื่อรองรับการปรับตัวขององค์กรต่อการเปลี่ยนแปลง (Organization Transformation by Foresight and Digitalization) ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ ศูนย์ฝึกอบรมเครือซิเมนต์ไทย ม่วงน้อย อำเภอบ้านหม้อ จังหวัดสระบุรี

ในการนี้ ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดทราบ โดยผู้ที่ประสงค์จะสมัครสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.stabundamrong.go.th หัวข้อทุนการศึกษา ฝึกอบรม หากมีผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการศึกษา ให้ส่งใบสมัครให้สถาบันดำรงราชานุภาพ สป. ภายในวันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อจกได้นำเรียนปลัดกระทรวงมหาดไทยพิจารณาแจ้งจังหวัดสระบุรีต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวชีวันย์ ธนพรดิษนันท์)

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน สดร.สป. รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสถาบันดำรงราชานุภาพ สป.